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UAC	คร่ึงปีหลังธุรกิจเทรดดิ้ง	-	ไบโอดีเซลขาข้ึน	

ลุยย้ายเข้า	SET	ไตรมาส	3/61

UBIS	แย้มผลงาน	6	เดือนแรกน่าประทับใจ		

คาดดีต่อเน่ืองในคร่ึงปีหลัง	

หลังบุกตลาดโซนอเมริกาใต้	-	รับผลบวกบาทอ่อน

	 นายณวรรธน์	ตริยพงศ์พัฒนา	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ยูบิส	(เอเชีย)	
จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	UBIS	เปิดเผยกับส�านักข่าวหุ้นอินไซด์ในงาน“mai	
FORUM	2018	มหกรรมรวมพลังคน	mai	ครั้งที่	5”	ว่า	แนวโน้มผลประกอบการ	
ในครึ่งปีหลังของปี	2561	จะเติบโตได้ดีกว่าครึ่งปีแรก	เนื่องจากบริษัทฯมีแผนที่จะ
พยายามเปิดตลาดในต่างประเทศ	โดยขณะนี้บริษัทฯได้เล็งเห็นประเทศใหม่ๆที่จะ
สามารถสร้างยอดขายได้	เช่น	โซนอเมริกาใต้	ซึ่งเป็น	3	ประเทศใหม่ที่บริษัทฯไม่
เคยเข้าไปรุกตลาดมาก่อน	โดยคาดว่าจะเห็นผลในแง่ของการขายอย่างต่อเนื่อง
ในไตรมาส	3/2561	-	ไตรมาส	4/2561
	 "ผลประกอบการในรอบหกเดือนที่ผ่านมา	เราขอให้ข้อมูลเบื้องต้นก่อนว่า	
โดยภาพรวมแล้วเป็นหกเดือนที่น่าประทับใจ	แล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงค่อนข้าง
ดีในแง่ของยอดขายและก�าไร	ส่วนในครึ่งปีหลังเรายังคิดว่าน่าจะยังเป็นครึ่งปีที่
เราจะพยายามเปิดตลาดต่างประเทศ	มีประเทศใหม่ๆที่เริ่มสร้างยอดขายได้แล้ว
อย่างโซนอเมริกาใต้		เป็น	3	ประเทศใหม่ที่ที่เรายังไม่เคยขายมาก่อน	แล้วปีนี้ได้
เริ่มขายน่าจะเห็นผลในแง่ของการขายอย่างต่อเนื่องในไตรมาส3/61-ไตรมาส4/61		
คิดว่าน่าจะดีกว่าครึ่งปีแรก	"	นายณวรรธน์	กล่าว	
	 ทั้งนี้ไตรมาส	1/2561	เป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างดีในเรื่องของยอด
ขายและก�าไร	โดยบริษัทฯท�ารายได้รวม	215.20	ล้านบาท	ก�าไรสุทธิ	27.90	ล้าน
บาท	โดยในปี	2561	นี้	บริษัทยังพยายามที่จะท�าพยายามสร้างยอดขายให้ถึงเป้า
ที่ตั้งไว้	แล้วก็บริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ	
	 ส�าหรับค่าเงินบาทที่อ่อนค่าบริษัทฯถือว่าได้รับผลบวกจากปัจจัยดังกล่าว	

เนื่องจากบริษัทฯมีการส่งออก	60%	และค่าเงินต่างประเทศที่ได้รับส่วนใหญ่เป็น
ค่าเงินดอลลาห์สหรัฐ	โดยบริษัทฯมองว่าหากค่าเงินบาทยิ่งอ่อนค่าก็จะยิ่งเป็นผล
ดีมากยิ่งขึ้น	แต่ทั้งนี้บริษัทฯไม่ได้มองเพียงแค่ปัจจัยบวกจากค่าเงินบาทที่อ่อน
ค่าเท่านั้น	เนื่องจากวัตถุดิบบางชนิดที่ได้น�าเข้าก็มีเป็นสกุลเงินดอลลาร์เช่นกัน	
บริษัทฯจึงต้องพยายามที่จะบริหารและจัดการอัตคราแลกเปลี่ยน	ทั้งในการน�า
เข้าและการส่งออก
	 ส่วนปัญหาสงครามการค้าสหรัฐอเมริกา-จีน	บริษัทฯ	มองว่าเป็นโอกาส
ที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯรวมถึงอุตสาหกรรมการผลิตกระป๋อง	
เนื่องจากแผ่นเหล็กที่ประเทศจีนส่งไปขายที่อเมริกาน่าจะได้รับผลกระทบในแง่
ของก�าแพงภาษี	เพราะฉะนั้นเหล็กจากจีนที่ผลิตได้ก็จะไหลเข้ามายังประเทศ	ที่ไม่
ได้รับผลกระทบจากก�าแพงภาษี	และท�าให้ราคาเหล็กนั้นถูกลง	โรงงานกระป๋อง
จึงสามารถผลิตได้ค่อนข้างมาก	เพราะส่งขายได้ในราคาค่อนข้างดี	
	 "เรามองว่าสงครามการค้าสหรัฐ-จีน	เหล็กที่ทางจีนผลิตและส่งเข้าไปขาย
ในอเมริกาน่าจะได้รับผลกระทบในแง่ของก�าแพงภาษี	เพราะฉนั้นเหล็กจีนที่ผลิต
ได้น่าจะไหลเข้ามาในประเทศ	ที่ไม่ได้รับอานิสงค์จากก�าแพงภาษี	ก็คิดว่าราคา
ของเหล็กจะท�าให้ราคาตลาดโลกของเหล็กถูกลง	ถ้าราคาเหล็กถูกลงจะท�าให้
อุตสาหกรรมกระป่องคึกคัก	เพราะตัวกระป๋องต้นทุนหลักก็คือตัวเหล็ก	ถ้าราคา
เหล็กถูกลงจะท�าให้การผลิตกระป๋องเป็นไปได้อย่างค่อนข้างราคาดี		โรงงาน
กระป๋องก็น่าจะสามารถผลิตได้ค่อนข้างมาก	เพราะส่งขายได้ในราคาที่ค่อนข้างดี	
และน่าจะเป็นประโยชน์กับธุรกิจของเรา	"นายณวรรธน์	กล่าว

	 นายชัชพล	ประสพโชค	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ยูเอซี	โกลบอล	จ�ากัด	
(มหาชน)	หรือ	UAC	เปิดเผยว่า	ภาพรวมธุรกิจในครึ่งหลังปี	2561	ของบ
ริษัทฯยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากการเติบโตของธุรกิจเทรดดิ้ง	ที่มีการ
ขยายตัวตามความต้องการใช้จากอุตสาหกรรมชั้นน�าของประเทศ	อาทิ	กลุ่ม
ธุรกิจพลังงานและปิโตรเคมี		โรงกลั่นน�้ามันและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีต้นน�้า		
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจสารเคมีเหลว	รวมทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์	และตัว
ท�าละลาย	ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมน�้ามันหล่อลื่น	สารเติมแต่งและตัวเร่ง
ปฏิกิริยา	และกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆ	เพื่อการส่งออก
	 อีกทั้งธุรกิจไบโอดีเซลมีแนวโน้มการขยายตัวที่ดีขึ้น	โดยในเดือนกรกฏา
คมนี้ภาครัฐได้ปรับสัดส่วนไบโอดีเซล	(B	100)	ในน�้ามันดีเซลหมุนเร็วจาก	B7	
เป็น	B20	ส�าหรับกลุ่มรถบรรทุก	จะช่วยเพิ่มปริมาณความต้องการใช้	B	100	ใน
ประเทศ	ทั้งนี้บริษัทฯเองถือหุ้นร้อยละ	30	ในบริษัท	บางจาก	ไบโอฟูเอล	จ�ากัด		
น่าจะเป็นปัจจัยหนุนการเติบโตของยอดขายในไตรมาส	3	ได้เป็นอย่างดี
	 ประกอบกับธุรกิจอื่นๆ	อาทิ	โรงงานผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพจากหญ้าเน
เปียร์		แม่แตง	2,	โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	(PPP)	,	โรงไฟฟ้าเสาเถียร
เอ	,	โรงไฟฟ้าประดู่เฒ่า	,	โรงงานผลิตไฟฟ้า	พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง	บน
หลังคา	และโรงงานผลิตและจ�าหน่ายลาเท็กซ์อิมัลชันและลาเท็กซ์โพลิเมอร์	มี
การทยอยรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง
	 กรรมการผู้จัดการ	บมจ.	ยูเอซี	โกลบอล	(UAC)	กล่าวเพิ่มว่า	นอกจากนี้
บริษัทฯเตรียมความพร้อมทางด้านการเงิน	เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัท
ในอนาคต	โดยในช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯได้รับการขยายวงเงินสินเชื่อประเภทเงิน
ทุนหมุนเวียน	ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	เป็นวงเงินรวม	1,187	

ล้านบาท	และล่าสุดได้ลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงิน	จ�านวน	350	ล้าน
บาทกับ	บริษัท	แฟคเตอรี	แอนด์	อีควิปเมนท์	กสิกรไทย	จ�ากัด	(KF&E)	เพื่อใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับการขยายธุรกิจ	เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนใน
อนาคต
	 รวมทั้งบริษัทฯยังประสบความส�าเร็จจากการเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อ
ผู้ถือ	ประเภทไม่ด้อยสิทธิ	ไม่มีประกัน	และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	มูลค่าไม่เกิน	400	
ล้านบาท	อายุ	2	ปี	อัตราดอกเบี้ย	5.50	ต่อปี	ช�าระดอกเบี้ยทุก	3	เดือน	ตลอด
อายุหุ้นกู้	ประกอบกับแผนการย้ายหลักทรัพย์จาก	mai	ของ	UAC	เข้ามาซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(SET)	นั้นคาดว่าจะสามารถด�าเนินการแล้ว
เสร็จได้ภายในไตรมาส	3/2561	นี้
	 “จากความส�าเร็จตลอดระยะเวลา	8	ปีในการเข้าซื้อขายในตลาด	mai	ที่
ผ่านมาเป็นการยืนยันถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุน	สถาบันการเงิน	และนัก
ลงทุนสถาบันที่ให้การสนับสนุนบริษัทในช่วงที่ผ่านมา	และการย้ายเข้า	SET	จะ
เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะเพิ่มความน่าสนใจให้กลุ่มนักลงทุนสถาบันที่สนใจเข้า
ลงทุนในบริษัทได้ในอนาคต”	นายชัชพล	กล่าว	
	 ดังนั้นมั่นใจว่ารายได้ปีนี้เติบโตแตะระดับ		2,500	ล้านบาท	และ	มี	EBITDA	
ไม่ต�่ากว่า	400	ล้านบาท	ตามแผนการขยายธุรกิจทุกธุรกิจ	โดยเฉพาะธุรกิจ	
Trading	ด้านเคมีภัณฑ์	ที่มีการน�าเข้าและจ�าหน่ายสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรม
น�้ามัน	โรงกลั่น	และปิโตรเคมี	ซึ่งยังมีทิศทางที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง	ขณะเดียว
กันบริษัทฯวางกลยุทธ์ในการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเข้ามาจ�าหน่าย	พร้อมกับยังคง
รักษาฐานลูกค้าเดิม	และ	ขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ	เข้ามาเพิ่มขึ้น	เพื่อให้บรรลุเป้า
หมายรายได้ปีละ	3,000	ล้านบาทในปี	2020
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SAMART	เผยบ.ย่อยได้	2	งาน	

ติดต้ังวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟฟ้าใต้ดิน	2.22	พันลบ.

-จัดหาและจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง	115	kV	มูลค่า	268.18	ลบ.

ABM	ม่ันใจผลงานปี	61	ดีกว่าปีก่อน  

หลังตลาดส่งออกโต	-	คร่ึงปีหลังเข้าไฮซีซั่น	

	 นางสาวธิญาดา	ควรสถาพร	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	เอเชีย	ไบโอแมส	
จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	ABM	เปิดเผยกับส�านักข่าวหุ้นอินไซด์ในงาน	"mai	forum	
2018"	ว่า	บริษัทฯคาดว่าผลการด�าเนินงานในปี	2561	จะดีกว่าปี	2560	ที่มี
รายได้อยู่ที่	1,246	ล้านบาท	และมีก�าไรสุทธิ	15.63	ล้านบาท	เนื่องจากบริษัทฯ	
สามารถจ�าหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง	(Wood	Pellets)	ได้มากขึ้น	โดยเฉพาะ
ตลาดเกาหลีที่มีการส่งออกไปได้เพิ่มขึ้น	ประกอบกับในช่วงครึ่งปีหลัง	แนวโน้ม
ความต้องการWood	Pellets		น่าจะดีกว่างครึ่งปีแรก	ถือเป็นช่วงไฮซีซั่น	
	 "ปีนี้เรามีส่งออก	Wood	Pellets	ไปเกาหลีค่อนข้างเยอะ	ตัวเลขน่าจะดีกว่า
ปีที่แล้ว	ซึ่งตาม	Cycle	ของสินค้าเกษตรที่เราขายมาทุกปี	ครึ่งปีหลังราคาจะดี
กว่าครึ่งปีแรกอยู่แล้ว	ปีนี้ก็คิดว่าไม่น่าจะต่างกับปีก่อนๆ"	นางสาวธิญาดา	กล่าว	
	 ส�าหรับแผนลงทุนปีนี้	บริษัทฯ	ได้ลงทุนขยายพื้นที่เก็บรวบรวมกะลาปาล์ม
เพิ่มเติมในประเทศอินโดนีเซีย	และมาเลเซีย	รวมถึงลงทุนจัดตั้งโรงงานผลิตไม้
สับ	และโรงงานผลิตชีวมวลอัดแท่งใน	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	โดยแหล่งเงินทุนมา
จากการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก	(	IPO)		
	 ส่วนสถานการณ์ของค่าเงินบาทที่อ่อนค่าบริษัทฯมองว่าเป็นปัจจัยบวกต่อ
ธุรกิจของบริษัทฯ	เนื่องจากหลักๆแล้วสินค้าส่วนใหญ่บริษัทฯได้ท�าการส่งออก
มากว่าน�าเข้า	ขณะที่ไม่มีความกังวลใดๆจากสงครามการค้าสหรัฐ-จีน	เนื่องจาก
ตลาดหลักของทางบริษัทเป็นญี่ปุ่นกับเกาหลี	ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าเป็นหลัก	ดังนั้น
ปัญหาสงครามทางการค้าจึงยังไม่มีผลกระทบต่อทางบริษัทฯ	
	 อย่างไรก็ตามบริษัทฯ	ป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลก
เปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะเกิดจากยอดสินค้าที่น�าเข้ามาเพื่อจ�าหน่ายใน
ประเทศซึ่งมีปริมาณไม่มากเมื่อเทียบกับยอดน�าเข้าทั้งหมด	และยอดที่น�าเข้าที่

เป็นเงินสกุลท้องถิ่นของประเทศที่บริษัทน�าสินค�้าเข�้าโดยซื้อสินค�้าผ่านบริษัทย่อย
ในต่างประเทศ	โดยความเสี่ยงบางส่วนบริษัทจะมีการบริหารความเสี่ยงโดยท�า
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(Forward	Contract)	เพื่อลดผลกระ
ทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ
ของบริษัท
	 อนึ่ง	ABM	ประกอบธุรกิจจัดหาและจ�าหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวล	โดยแบ่งเชื้อ
เพลิงได้เป็น	5	กลุ่มคือ	1)	กะลาปาล์ม	ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการสกัด
น�้ามันปาล์ม	(สัดส่วน	45%)	2)	ไม้สับและส่วนอื่นๆ	ของไม้	ผลิตภัณฑ์กลุ่มไม้สับ
ได้มาจากกระบวนการตัดและเลื่อยไม้	เช่น	โรงเลื่อย	โรงงานผลิตไม้สับ	โรงงาน
ผลิตไม้แปรรูป	และโรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้	(สัดส่วน	25%)	3)	ขี้กบ	ขี้เลื่อย	และ
ฝุ่นไม้	เป็นผลพลอยได้จากการแปรรูปไม้	4)	ชีวมวลอัดแท่ง	การน�าผลพลอยได้
จากการแปรรูปไม้มาผ่านกระบวนการย่อยและลดความชื้นก่อนน�ามาอัดแท่ง
ท�าให้มีค่าความร้อนเพิ่มขึ้น	5)	สินค้าอื่นๆ	บริษัทมีการจ�าหน่ายเชื้อเพลิงอื่นๆ	
ตามความต้องการของลูกค้า	และมียอดขายในประเทศคิดเป็นสัดส่วน	89%	โดย
มีลูกค้าหลักคือ	กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม	และโรงไฟฟ้าที่น�าไปใช้ผลิตความร้อน
	 ทั้งนี้	ABM	เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ	(mai)	เมื่อวันที่	
27	ก.พ.	2561	ที่ผ่านมา	ด้วยราคาเสนอขาย	(IPO)	ที่ราคาหุ้นละ	1.80	บาท
	 ขณะที่วันนี้	ABM	แจ้งความคืบหน้าของการเคลมประกันความเสียหายจาก
เหตุการณ์ไฟไหม้สินค้าประเภทกะลาปาล์มบางส่วนที่คลังสินค้า	Bintulu	ของ
บริษัทย่อยในประเทศมาเลเซียว่า	บริษัทย่อยได้รับเงินค่าเคลมประกันตามความ
คุ้มครองที่ได้ท�าประกันไว้แล้วทั้งหมด

	 SAMART	เผยบ.ย่อย	ได้งานก่อสร้างงานด้านโยธา	พร้อมจัดหาและติด
ตั้งวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟฟ้าใต้ดิน	2.22	พันลบ.	ขีดเส้นก่อสร้างแล้ว
เสร็จ11	ก.ค.64-	ได้จ้างจัดหาและจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง	115	kV	ล�า
ภูรา	กับการไฟฟ้าฯ	มูลค่า	268.18	ลบ.ก�าหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน
วันที่	29	มีนาคม	2563
	 นายวัฒน์ชัย	วิไลลักษณ์	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท	สามารถ
คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)SAMART	เปิดเผยว่า	บริษัท	เทด้า	จ�า
กัด	("TEDA")	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ	ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท	
สามารถ	ยู-ทรานส์	จ�ากัด	ร้อยละ	94.35	ได้ลงนามในสัญญากิจการค้า
ร่วม	(Consortium	Agreement)	กับ	China	Energy	Engineering	Group	
Hunan	Electric	Power	Design	Institute	Company	Limited	โดยใช้ชื่อ
ว่า	"The	Consortium	of	Teda	Company	Limited	and	China	Energy	
Engineering	GroupHunan	Electric	Power	Design	Institute	Company	
Limited"	ในสัดส่วนร้อยละ80.01:	19.99
	 The	Consortium	of	Teda	Company	Limited	and	China	Energy	
Engineering	Group	Hunan	Electric	Power	Design	Institute	Company	
Limited	ได้รับหนังสือแจ้งตกลงจ้างงานก่อสร้างงานด้านโยธา	พร้อมจัดหา
และติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟฟ้าใต้ดิน	เพื่อรองรับการเป็นมหานคร
อาเซียนถนนจรัญสนิทวงศ์	(โครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงิน)	กับ
การไฟฟ้านครหลวง	เมื่อวันที่	27	มิถุนายน	2561	มูลค่าสัญญาก่อสร้างรวม	

2,226,800,000	บาท	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	โดยมีสัดส่วนเป็นมูลค่าสัญญา
ดังนี้
	 1.	บริษัท	เทด้า	จ�ากัด	มูลค่าสัญญา	1,781,601,735	บาท
	 2.	China	Energy	Engineering	Group	Hunan	Electric	มูลค่าสัญญา	
445,198,265	บาท
	 Power	Design	Institute	Company	Limited
	 ทั้งนี้	ก�าหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในวันที่	11	กรกฎาคม	2564	โดย
การรับรู้รายได้เป็นไปตามสัดส่วนความส�าเร็จของงาน	และให้	Consortium	
ดังกล่าวจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องภายใน	30วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้	
เพื่อประกอบการจัดท�าสัญญา	และลงนามในสัญญาต่อไป
	 นอกจากนั้น	TEDA	ยังได้รับหนังสือแจ้งตกลงจ้างจัดหาและจ้างก่อสร้าง
สถานีไฟฟ้าแรงสูง	115	kV	ล�าภูราส�าหรับโครงการปรับปรุงและขยายระบบ
ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานระยะที่	2	และแผนงานติดตั้งระบบดับ
เพลิงสถานีไฟฟ้าแรงสูง	ระยะที่	3	กับการไฟฟ้าฝ่	ายผลิตแห่งประเทศไทย	
เมื่อวันที่	26	มิถุนายน	2561	มูลค่าสัญญาก่อสร้างรวม	268,184,577.53	
บาท	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)(ค�านวณตามอัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันเปิดซอง
ราคา)ก�าหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในวันที่	29	มีนาคม	2563โดยการ
รับรู้รายได้เป็นไปตามสัดส่วนความส�าเร็จของงานและให้	TEDA	จัดเตรียม
เอกสารที่เกี่ยวข้องภายใน	90	วัน	นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้	เพื่อประกอบ
การจัดท�าสัญญาและลงนามในสัญญาต่อไป
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OCEAN	หวังยอดขายขายคร่ึงปีแรก	

ใกล้เคียงกับเป้า	หลังปรับกลยุทธ์	ดันมาร์เก็ตแชร์เพ่ิม		

เล็งรุกธุรกิจใหม่	แต่ขอรอจังหวะเหมาะสม

	 นายรัตนชัย	วิไลเลิศโภคา	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท	โอเชี่ยน	

คอมเมิรช	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	OCEAN	เปิดเผยกับส�านักข่าวหุ้นอินไซด์	

ในงาน	"mai	forum	2018"	ว่า	คาดว่าภาพรวมผลการด�าเนินงานในครึ่ง

ปีแรก	ยอดขายจะใกล้เคียงกับเป้าหมายที่วางไว้	ซึ่งในช่วงไตรมาสแรกที่

ผ่านมา	บริษัทฯ	เริ่มเห็นผลตัวเลขที่มีพัฒนาการที่ดีขึ้น	หลังบริษัทฯ	ปรับ

นโยบายด้านการตลาดเพื่อขยายส่วนแบ่งตลาด	(Market	Share)	โดย

การปรับราคาขายลดลง	และให้ส่วนลดการค้าเพิ่มขึ้น	เพื่อขยายฐานลูกค้า

ในปีต่อๆ	รวมทั้งได้ปรับโครงสร้างบุคคลากรฝ่ายขายและการตลาดเพิ่มขึ้น	

และบริษัทได้ขยายการขายในกลุ่มร้านค้าปลีกสมัยใหม่(Modern	Trade)	

และห้างสรรพสินค้าซึ่งเป็นกลุ่มร้านค้าเพิ่มเติม	โดยภาพรวมของผล

ประกอบการปีนี้บริษัทฯ	จะพยายามให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้	

	 "ตามที่เราแจ้งผลประกอบการ	Q1	ที่แจ้งตลาดไป	ก็จะเห็นว่าตัวเลข

ของเรามีพัฒนาการในทางที่ดีขึ้น	ในส่วนครึ่งปีหลังก็คิดว่า	จากที่ทาง

บริษัทได้ปรับกลยุทธ์ก็คาดว่าแผนการที่วางไว้จะบรรลุเป้าหมาย	ซึ่งหวัง

ว่าจะดีกว่าครึ่งปีแรก"	นายรัตนชัย	กล่าว	

	 ส�าหรับค่าเงินบาทที่อ่อนค่า	บริษัทฯ	ได้มีการป้องกันความเสี่ยงจาก

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนื่องจากบริษัทมี

การน�าเข้าสินค้าเพื่อจ�าหน่ายจากผู้จัดหน่าย	/	ผู้จัดหาสินค้าในประเทศจีน

จ�านวนมากโดยก�าหนดเงื่อนไขการช�าระเป็นเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา	

แต่รายได้ของบริษัทโดยส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินบาท	ดังนั้นบริษัทจึงมีความ

เสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน	หากเกิดสถานการณ์ที่อัตรา

แลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ปรับตัวอ่อนค่าลง	จะส่ง

ผลให้บริษัทมีต้นทุนด้านการน�าเข้าสินค้าเพิ่มสูงขึ้น

	 อย่างไรก็ตาม	บริษัทมีนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงจาก

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน	โดยการพิจารณามูลค่าที่จะต้องช�าระ	

ประกอบกับแนวโน้มทิศทางการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน	จาก

การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร	หากพิจารณาแล้วแนวโน้มของค่าเงินบาท

มีทิศทางที่น่าจะปรับตัวอ่อนค่าลงในอนาคตท�า	ให้บริษัทต้องจ่ายช�าระ

เงินในมูลค่าที่สูงขึ้น	จะด�าเนินการท�าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

ทั้งจ�านวนของมูลค่าที่จะถึงก�าหนดช�าระในงวดนั้นทันทีทั้งจ�านวน	ซึ่งจะ

ช่วยลดปัญหาและความเสียหายจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจจะเกิดขึ้นได้	

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ	ได้ให้ความส�าคัญและติดตามสถานการณ์	รวมทั้งหา

แนวทางในการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

อย่างต่อเนื่อง	

	 "ผลกระทบจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่า	เราได้มีการวางแผนบริหารใน

เรื่องของความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน	ไม่ว่าจะเป็นการท�าสัญญาซื้อ

ขายเงินตราล่วงหน้า	ทั้งการซื้อขายด้วยเงินตราสกุลอื่นๆ	นอกเหนือจาก

สกุลเงินดอลลาห์สหรัฐฯ	เพื่อบริหารความเสี่ยง"	นายรัตนชัย	กล่าว	

	 ส่วนปัญหาเรื่องสงครามสหรัฐ-จีน	บริษัทฯ	มองว่าอาจจะเป็นโอกาส

ที่บริษัทฯจะได้เติบโตขึ้น	เนื่องจากประเทศไทยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

สถานการณ์นี้โดยตรง	

	 นายรัตนชัย	กล่าวทิ้งท้ายว่า	บริษัทฯยังคงด�าเนินการตามแผนเดิมที่

ตั้งไว้	โดยยังไม่มีแผนที่จะใช้เงินทุนเพิ่มเติม	อย่างไรก็ตามบริษัทฯ	ยังมอง

หาช่องทางธุรกิจใหม่ๆ	ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับโอกาสและจังหวะที่เหมาะสมด้วย

	 อนึ่งก่อนหน้านี้	OCEAN	แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(ตลท.)	ถึงมติคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	3/2561	วันที่	12	มิถุนายน	

2561	อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	1/2561เพื่อ

พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ	จ�านวน	

482,567,173	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.25	บาท	ในราคา	0.80	บาท

ต่อหุ้น	คิดเป็นมูลค่า	386,053,738.40	บาท	เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล

ในวงจ�ากัด	(Private	Placement)	ได้แก่	นางชัชชญา	ไตรตระกูลชัย	("ผู้

ลงทุน")	ซึ่งเป็นบุคคลในวงจ�ากัด	ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของ

บริษัทจดทะเบียน

	 ปัจจุบัน	ผู้ลงทุนไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	ผู้บริหาร	ผู้มีอ�านาจ

ควบคุม	หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	แต่ภายหลังการจัดสรรและ

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ	ให้แก่ผู้ลงทุน	ผู้ลงทุนจะมีสถานะ

เป็นผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ	40.0	

ของจ�านวนหุ้นที่ออกและจ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ	(ภายหลัง

การจดทะเบียนเพิ่มทุนช�าระแล้วของบริษัทฯ)และจะมีสิทธิเสนอชื่อบุคคล

เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ	ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้

ลงทุนในบริษัทฯ

	 วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทฯ	มีสภาพคล่อง

ทางการเงิน	โครงสร้างเงินทุน	ศักยภาพในการสร้างรายได้ในอนาคตและ

ฐานะทางการเงินที่ดีขึ้น	โดยที่บริษัทฯ	ไม่ต้องเพิ่มภาระหนี้สินจากการกู้

ยืมเงินและสามารถลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ	ได้	ประกอบกับ

บริษัทฯ	เล็งเห็นโอกาสในการเติบโตของอุตสาหกรรมผลิตไบโอดีเซลซึ่ง

อยู่ในภาวะขยายตัว	และได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ	เนื่องจากเป็นเชื้อ

เพลิงทางเลือกที่สะอาดผลิตจากพืชเมื่อเปรียบเทียบกับน�้ามันดีเซล	และ

บริษัทฯ	มีแผนที่จะขยายขอบเขตการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	ให้คลอบ

คลุมธุรกิจผลิตไบโอดีเซล

	 ส�าหรับในปี	2560	OCEAN	มีรายได้อยู่ที่	294.08	ล้านบาท	และมี

ผลขาดทุนสุทธิ	32.26	ล้านบาท	ขณะที่ไตรมาส	1/2561	มีรายได้	85.15		

ล้านบาท	และขาดทุนสุทธิ	2.79	ล้านบาท	
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ATP30	คาดผลงาน	2H/61	โตกว่า	1H/61	

เหตุวันหยุดน้อย	-	ลูกค้าเพ่ิม	

ท้ังปีรายได้โต	20%	ตามเป้า

SPVI	ม่ันใจผลงาน	2H/61	โตกว่า	1H/61	

แย้ม	Q2/61	โตสวย	

เหตุ	Ipad	-	Apple	watch	หนุน

	 SPVI	มั่นใจผลงาน	2H/61	โตกว่า	1H/61	-แย้ม	Q2/61	โตสวย	เหตุ	

Ipad	-	Apple	watch	หนุน	เล็งเตรียมขยายสาขา	AIS	TELEWIZ	เพิ่ม	

หวังเพิ่มรายได้จากมือถือแบรนด์อื่น

	 นายไตรสรณ์	วรญาณโกศล	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	เอส	พี	วี	ไอ	

จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	SPVI	เปิดเผยว่า	บริษัทฯมั่นใจว่าผลการด�าเนิน

งานในช่วงครึ่งปีหลัง	มีแนวโน้มเติบโตกว่าครึ่งปีแรกของปีนี้	โดยเฉพาะใน

ไตรมาสที่	3/2561	และไตรมาสที่	4/2561	ซึ่งเป็นช่วงที่บริษัทสามารถท�า

รายได้สูงสุดของปี	ขณะที่ในช่วงไตรมาส	2/2561	รายได้ของบริษัทเติบโต

ดีกว่าไตรมาสที่	1/2561	อยู่ที่	614.26	ล้านบาท	จากการที่บริษัทมีสินค้า

ใหม่เข้ามา	2	ตัว	คือ	Ipad	และ	Apple	watch	ที่เข้ามาช่วยหนุนให้ยอด

ขายเติบโตได้ดีมากขึ้นไปอีก

	 ส�าหรับแผนการใช้เงินลงทุนในปีนี้	บริษัทฯได้มีแผนที่จะเปิดสาขา

เพิ่มในส่วนของร้าน	AIS	TELEWIZ	เพื่อการกระจายความเสี่ยงไปทาง

ตลาดโทรศัพท์มือถือมากขึ้น	อีกทั้งยังถือเป็นตลาดที่มีการเติบโตอย่างต่อ

เนื่อง	จากเดิมที่บริษัทท�าธุรกิจกับ	Apple	เป็นหลัก	ซึ่งการเปิดร้าน	AIS	

TELEWIZ	ก็จะช่วยให้บริษัทฯสามารถเพิ่มรายได้ในส่วนของโทรศัพท์แบ

รนด์อื่นๆ

	 ส่วนรายได้จากค่าบริการถือว่า	เป็นรายได้ที่ค่อนดีและมีก�าไรสูง

	 นายไตรสรณ์กล่าวว่า	ค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลง	บริษัทฯไม่ได้รับผลกระ

ทบแต่อย่างใด	เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯเป็นการจ�าหน่ายสินค้าเป็นเงิน

บาท	อีกทั้งซัพพลายเออร์	ก็ยังได้ซัพพลายสินค้าเป็นเงินบาทอีกด้วย

	 ส่วนปัญหาสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา	บริษัทฯได้รับ

ผลกระทบเพียงเล็กน้อย	เนื่องจากการเติบโตในแง่รายได้ของบริษัทจะขึ้น

อยู่กับภาวะเศรษฐกิจ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้มีรายได้สูง

	 อย่างไรก็ตามปัจจุบัน	IPhone	ถือว่าเป็นสินค้าที่มีราคาถูกลง	ซึ่ง

ท�าให้คนต่างจังหวัดสามารถเลือกซื้อได้แล้วในตอนนี้	บริษัทฯจึงได้มีการก

ระจายสินค้า	โดยการเปิดสาขาในต่างจังหวัดเพิ่มเพื่อที่จะสามารถขยาย

ฐานลูกค้าได้มากขึ้น

	 นายใหญ่	ATP30	คาดผลงาน	2H/61	โตกว่า	1H/61	เหตุวันหยุด

น้อย-ลูกค้าเพิ่ม	งานนี้ทั้งปีรายได้โต	20%	ตามเป้า	-	อัตราก�าไรสุทธิ

เติบโตไม่ต�่ากว่า	10%	ของรายได้	ย�้าปีนี้ใช้งบลงทุนกว่า	150	ลบ.	เพิ่ม

จ�านวนรถรับส่ง-	ยังอยู่ระหว่างศึกษาธุรกิจการขนส่งด้วยรถบัส	ในด้าน

การท่องเที่ยว

	 นายปิยะ	เตชากูล	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	เอทีพี	30	จ�ากัด	

(มหาชน)	หรือ	ATP30	เปิดเผยส�านักข่าวหุ้นอินไซด์ว่า	บริษัทฯคาดว่าผล

การด�าเนินงานในครึ่งปีหลังมีแนวโน้มเติบโตกว่าครึ่งปีแรก	เนื่องจากมี

วันหยุดน้อย	และมีลูกค้าที่ใช้บริการขนส่งมวลชนในโรงงานอุตสาหกรรม

เพิ่มมากขึ้น	โดยจะช่วยให้รายได้ทั้งปีเติบโตตามเป้าที่วางไว้ประมาณ	20%	

อัตราก�าไรสุทธิเติบโตไม่ต�่ากว่า10%	ของรายได้	และมีอัตราการเติบโตของ

ผลก�าไรประมาณ	50%

	 ส�าหรับแผนการลงทุนในปีนี้	บริษัทฯมีแผนที่จะเพิ่มจ�านวนรถอีก	

45	คัน	ใช้งบลงทุนกว่า	150	ล้านบาท	โดยใช้เงินทุนจากการแปลงสภาพ	

ATP30-W1	และเงินสนับสนุนจากบริษัทลิซซิ่งที่ได้ให้ข้อเสนอค่อนข้างดีกับ

บริษัท	และบริษัทฯยังอยู่ระหว่างศึกษาธุรกิจการขนส่งด้วยรถบัส	ในด้าน

การท่องเที่ยว	และขนส่งให้กับมวลชนต่างๆ

	 ส่วนราคาน�้ามันที่เพิ่มสูงขึ้นนั้น	ไม่มีผลกระทบต่อบริษัทมากนัก	

เนื่องจากบริษัทฯได้มีมาตรการกระจายความเสี่ยงไว้พอสมควร	โดยการ

ท�าสัญญาให้บริการกับทางลูกค้า	ซึ่งได้มีการแบ่งรับภาระเรื่องของการ

ผันผวนราคาน�้ามัน

	 กรณีสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา	บริษัทฯไม่ได้รับผลก

ระทบโดยตรง	เนื่องจากเป็นการท�าธุรกิจที่ปลายน�้า	แต่ได้มีการติดตาม

สถานการณ์อย่างใกล้ชิด	เพราะลูกค้าหลักของบริษัทจะเป็นอุตสาหกรรม

ที่มีการส่งออก	หากลูกค้าได้ผลกระทบ	บริษัทก็จะต้องมาประเมิน

สถานการณ์อีกครั้งหนึ่ง
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บล.เออีซี	มองนโยบาย	ทรัมป์	ท�าตลาดหุ้นผันผวน

ให้กรอบดัชนี	1,585	-	1,630	จุด	

แนะลงทุนหุ้นก�าไรไตรมาส	2เด่น	

บล.แอพเพิล	เวลธ์	คาดหุ้นไทยเดือนก.ค.รีบาวน์กลับ”		

แนะจับตาทิศทาง	Dollar	Index	หากแข็งค่า

ไม่เกินระดับ	95	มีลุ้นทะยานกลับ	80-100	จุด

	 บล.เออีซี	(AECS)	ตลาดหุ้นไทยเจอมรสุมปัจจัยลบจากนโยบายของ	
“ทรัมป์”	สงครามการค้าส่อวุ่นวายมากขึ้น	ราคาน�้ามันมีทิศทางลดลงหลังหลัง
ทรัมป์ทวิตฯ	ข้อความว่าซาอุฯ	พร้อมจะเพิ่มก�าลังการผลิตขึ้นอีกได้ถึง	2	ล้าน
บาร์เรลต่อวัน	ชดเชย	Supply	ที่หายไป	พร้อมให้กรอบดัชนี	1,585	-	1,630	จุด		
แนะลงทุนหุ้นประกาศงบไตรมาส	2/61	เด่น	ชู	KBANK-BBL-CPALL-BEAUTY-
BJC-	BDMS-	JKN-	LH													
	 บริษัทหลักทรัพย์	เออีซี	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	AECS	เปิดเผยว่า	ทิศทาง
การลงทุนในตลาดหุ้นไทยในช่วงสัปดาห์นี้	(3-6	ก.ค.)	ให้กรอบดัชนี	1,585	-	
1,630	จุด	แม้ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาดัชนีจะปรับตัวลงไปกว่า	7.61%	เมื่อ
เทียบจากเดือนก่อนหน้า	จน	PER	ตลาดลดลงมาอยู่ที่ระดับ	14.6	เท่า	ต�่ากว่าค่า
เฉลี่ยของ	SET	10	ปีย้อนหลังที่	15.9	เท่า	ถือเป็นการพักฐานก่อนที่จะมีปัจจัย
บวกใหม่ๆเข้ามา		
	 ส�าหรับปัจจัยกดดันตลาดหุ้น	ยังคงเป็นปัจจัยจากต่างประเทศ	อาทิ	ภาวะ
สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ	และคู่ค้าหลายประเทศที่รุนแรงขึ้น	โดยล่าสุด
แคนาดาประกาศแผนเก็บภาษีน�าเข้าสินค้าสหรัฐฯ	มูลค่ารวม	1.2	หมื่นล้าน
ดอลลาร์	ในอัตรา	10%	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	1	ก.ค.	เพื่อต่อต้านมาตรการ	
Safe	guard	เหล็กและอลูมิเนียม	อีกทั้งวันที่	6	ก.ค.	นี้	สหรัฐฯ-จีน	จะเริ่มเก็บ
ภาษีน�าเข้าระยะแรกในสินค้ามูลค่ากว่า	3.4	หมื่นล้านดอลลาร์	ซึ่งคาดจะสร้าง	
Sentiment	เชิงลบ	และมีโอกาสที่สหรัฐฯ	จะด�าเนินมาตรการปกป้องทางการ

ค้าที่รุนแรงมากขึ้น	ตามที่นายโดนัลด์	ทรัมป์เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อไว้ว่าสหรัฐฯ	
จะเพิ่มระดับการเก็บภาษีน�าเข้าจากจีนอีกราว	2	แสนล้านดอลลาร์หากจีนยังไม่
ยอมยกเลิกการตอบโต้ด้านภาษี	อีกทั้งราคาน�้ามันดิบที่อาจปรับลง	หลังหลัง
ทรัมป์ทวิตฯ	ข้อความที่ระบุว่าซาอุฯ	พร้อมจะเพิ่มก�าลังการผลิตขึ้นอีกได้ถึง	2	
ล้านบาร์เรลต่อวัน	เพื่อชดเชย	Supply	ที่หายไปของอิหร่านและเวเนซุเอล่า	ซึ่ง
สูงกว่าที่	OPEC	มีมติเพิ่มก�าลังการผลิตในวันที่	22	มิ.ย.	ที่ผ่านมา	และอัตรา
เงินเฟ้อในสหรัฐฯ	ยังคงมีทิศทางร้อนแรงขึ้น	จากทั้งในส่วนของดัชนี	Core	PCE	
ขยับขึ้นเป็น	2%	และดัชนีฝ่ายจัดซื้อที่เพิ่มขึ้นแตะ	64.1	จาก	60	จุดในเดือนก่อน	
ซึ่งอาจมีผลต่อการตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยของเฟดให้เร่งตัวขึ้นกว่าเดิม
	 ดังนั้นกลยุทธ์ลงทุนจึงแนะน�า	“ทยอยซื้อ	เน้นรับและไม่ไล่ราคา”	ในกลุ่ม
หุ้นที่มีพื้นฐานแข็งแกร่ง	ดังนี้หุ้นธนาคารพาณิชย์ที่คาดก�าไรโตหรือราคาหุ้น
ยัง	Laggard	โดยมี	PBV	ต�่า	1	เท่า	ชู	KBANK-	BBL	และ	หุ้นDomestic	Play	ที่
คาดช่วงไตรมาส	2/2561	ก�าไรยังมีแนวโน้มโตดีเมื่อเทียบจากปีก่อน	ชู	CPALL-
BEAUTY	–	BJC	–	BDMS	-	JKN	-LH	
	 ส่วนในทางเทคนิคแนะน�า	“ถือเงินสด”	หรือเลือก	Trading	Short	ใน
ตราสารอนุพันธ์	ส่วนนักลงทุนระยะกลางยังคงค�าแนะน�าเดิม	“ถือเงินสด”		ทั้งนี้
กลุ่มที่คาด	Outperform	สัปดาห์นี้	เลือกกลุ่ม	พาณิชย์	โดยมี	Top	Pick	ได้แก่	
ROBINS	คาดหวังรีบาวด์แนวต้าน	60.00	บาท	และหุ้น	MAKRO	คาดหวังรี
บาวด์แนวต้าน	41.75	บาท	ทั้งนี้	Stop	Loss	หากหลุด	38.25	บาท

	 บล.แอพเพิล	เวลธ์	เผยหุ้นไทยเดือน	ก.ค.	ฝากอนาคตไว้ที่ทิศทางค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐชี้	หาก	Dollar	Indexแข็งค่าไม่เกินกว่าระดับ	95	ดัชนีหุ้นมีลุ้น	รีบา
วน์กลับ	80-100	จุด	แนะซื้อบริเวณ	1,580	จุด	ในหุ้นกลุ่มแบงก์	BBL,	KKP	,กลุ่ม	
Domestic	Play	เช่น	CPALL	,	ADVANC	,	กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง	&	นิคมฯ	เช่น	CK	,	
STEC	,	AMATA	และกลุ่มส่งออก	เช่นCPF	,	GFPT	,	KCE
	 นายอภิชัย	เรามานะชัย	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์	บริษัท
หลักทรัพย์	แอพเพิล	เวลธ์	จ�ากัด	(มหาชน)	เปิดเผยว่า	ตลาดหุ้นไทยในช่วงที่ผ่าน
มาปรับตัวลดลง	หลุดแนวรับส�าคัญที่	1,730	จุด	และปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง	ต�่า
กว่าแนวรับที่ประเมินไว้เบื้องต้นที่	1,680	จุด	ส่งผลให้โครงสร้างทางเทคนิคของ	
SET	เป็นขาลงยาว	โดยมีแนวรับถัดไปบริเวณ	1,580	–	1,600	จุด	ประกอบกับ	
RSI	Indicator	เริ่มเข้าสู่ระดับ	Oversold	ที่มีนัยส�าคัญ		จากประเด็นกระแสเงินทุน
ไหลออก	หลังจากเฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก	2	ครั้งภายในปีนี้	ซึ่งอาจจะส่งผลให้
ดอกเบี้ยสหรัฐสูงกว่าไทยราว	75	bps	–	100	bps	ขณะที่ประเด็นมาตรการกีดกัน
การค้าการลงทุนระหว่างสหรัฐกับจีนกดดัน	ส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติยังลดความ
เสี่ยงการลงทุนในตลาดเกิดใหม่	และท�าให้ภาวะการลงทุนในเดือน	มิ.ย.61	ที่ผ่านมา
ดัชนีหุ้นไทยปิด	ลดลง	7.60%	จากเดือนพ.ค.	2561
	 ส�าหรับทิศทาง	Fund	Flow	ของนักลงทุนต่างชาติช่วง	6	เดือนแรก	ที่ผ่าน
มายังคงขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยจ�านวน	5,727	ล้านเหรียญสหรัฐ	แต่ยังซื้อสุทธิ
ในตลาดพันธบัตรไทยจ�านวน	3,482	ล้านเหรียญสหรัฐ	ปัจจัยส�าคัญ	มาจากแรง
กดดันของทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐที่จะปรับขึ้นอีก	2	ครั้งภายในปีนี้	ส่งผลให้ดอกเบี้ย
สหรัฐในช่วงปลายปีนี้จะอยู่ที่ระดับ	2.375%	ขณะที่ดอกเบี้ยนโยบายไทยหากปรับขึ้น	

1	ครั้งภายในปีนี้จะอยู่ที่ระดับ	1.75%	ดังนั้นส่วนต่างระหว่างดอกเบี้ย	Real	Interest	
rate	สหรัฐอยู่ที่	0.375%	เทียบกับไทยที่	0.23%	ส่งผลให้ทิศทางเงินทุนต่างชาติยัง
มีโอกาสไหลออกจากตลาดเงินตลาดทุนไทย
	 ขณะที่ปัจจัยการลงทุนในเดือน	ก.ค.	นี้	ต้องติดตามทิศทาง	Dollar	Index	ว่า
จะแข็งค่าเกินระดับ	95	หรือไม่	หากดอลลาร์สหรัฐยังแข็ง	ค่าจะส่งผลลบต่อ	Fund	
Flow	ในตลาดเกิดใหม่	รวมถึง	ประเด็นมาตรการขึ้นภาษีน�าเข้าของสหรัฐต่อจีน	
หากยืดเยื้อจนมีการขึ้นภาษีต่อกันระดับ	2	แสนดอลลาร์สหรัฐ	อาจจะส่งผลลบต่อ
การค้าโลก	รวมถึงข้อจ�ากัดการลงทุนของต่างชาติในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสหรัฐ
	 อย่างไรก็ตาม	ฝ่ายวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง	ว่าการปรับตัวลดลงของตลาด
หุ้นไทย	น่าจะเริ่มลดลง	และคาดว่าสหรัฐคงไม่ใช้มาตรการกีดกันการค้าจนถึงขนาด
เกิดวิกฤตค่าเงินหยวนและการขายพันธบัตรสหรัฐมูลค่า	1.18	ล้านล้านดอลลาร์ที่
จีนถืออยู่		ทั้งนี้	ประเมินแนวรับที่ระดับ	1,540	–	1,595	จุด	(	Forward	P/E	14.0	
–	14.5x	)	แนะซื้อ	ในกลุ่มธนาคาร	BBL,	KKP	(	สินเชื่อขยายตัวดี	และน่าจะได้รับ
ผลกระทบจากฟรีค่าธรรมเนียมโอนน้อย	),	กลุ่ม	Domestic	Play	เช่น	CPALL	,	
ADVANC	,	กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง	&	นิคมฯ	เช่น	CK	,	STEC	,	AMATA	และกลุ่มส่ง
ออก	เช่นCPF	,	GFPT	,	KCE
	 “	หากมีการยืนยันจุดต�่าสุดบริเวณ	1,580	–	1,600	จุด	จริง	ดัชนี	SET	มี
โอกาส	Rebound	กลับ		ราว	80		-	100	จุด	ประเด็นที่ต้องระวังคือ	ดัชนี	Dollar	
Index	จะต้องไม่แข็งค่าเกินกว่าระดับ	95	ซึ่งอาจจะส่งผลให้ดัชนี	SET	มีโอกาส
ผันผวนขาลงมากกว่าแนวรับที่ประเมินไว้	แนะน�าซื้อ	ณ	ดัชนีบริเวณ	1,580	
จุด”นายอภิชัย	กล่าวในที่สุด
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บลจ.ธนชาต	เชื่ออสังหาฯ	ยังน่าสนใจ	

เดินหน้าจ่ายปันผล	3	กองทุน

	 บลจ.ธนชาต	เดินหน้าจ่ายปันผล	3	กองทุนอสังหาริมทรัพย์ทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ	เชื่อเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย	ยังไม่กระทบกับ

อสังหาฯไทย	เพราะราคารับข่าวไปมากแล้ว	แนะเป็นโอกาสลงทุน	สร้างราย

ได้สม�่าเสมอ

	 นายบุญชัย	เกียรติธนาวิทย์	กรรมการผู้จัดการ	บริษัทหลักทรัพย์

จัดการกองทุน	ธนชาต	จ�ากัด	เปิดเผยว่า	ช่วงที่ผ่านมาตลาดการลงทุนมี

ความผันผวนจากการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐ	ที่ท�าให้เงินดอลล่า

ห์สหรัฐแข็งค่าอย่างมีนัยยะ	Bond	Yield	สหรัฐปรับขึ้น	ท�าให้กองทุนอสัง

หาฯ	โลกได้รับผลกระทบอยู่บ้าง	แต่จะพบว่าอัตราดอกเบี้ยภายในประเทศ

ยังไม่มีสัญญานปรับขึ้นตาม	เพราะเสถียรภาพทางเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน

นับว่าแข็งแกร่ง	อาทิ	เงินทุนส�ารองระหว่างประเทศที่อยู่ในระดับสูงกว่า	2	

แสนล้านดอลล่าร์	ดุลบัญชีเดินสะพัดยังคงเกินดุลต่อเนื่องเป็นปีที่	5	หนี้ต่าง

ประเทศและอัตราเงินเฟ้อก็ยังอยู่ในระดับต�่า	และสภาพคล่องยังสูง	ท�าให้

คณะกรรมการนโยบายการเงิน	(กนง.)	ยังคงระดับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

ของประเทศไว้	อีกทั้งปัจจัยสนับสนุนในเรื่องของสัญญาณการเลือกตั้งที่เริ่ม

ชัดเจนขึ้น	และการเตรียมพร้อมในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในโครงการ

ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก	(EEC)	ซึ่งจะท�าให้กองทุนอสังหาฯ	ในไทย

มีความน่าสนใจ	

	 ส�าหรับทิศทางตลาดอสังหาฯ	ไทยในปีนี้	บลจ.ธนชาต	เชื่อว่ายังมี

ปัจจัยบวกหลายประการ	1)	ก�าลังซื้อของประชาชนในภาคอสังหาริมทรัพย์

ไตรมาส	2	ยังคงเติบโตต่อจากไตรมาส	1	ได้อย่างต่อเนื่อง	โดยเฉพาะในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	นอกจากนั้น	หน่วยงานภาครัฐ	เอกชนได้

ออกมาปรับประมาณการณ์ตัวเลขจีดีพีปี	2561	เติบโตได้มากกว่าร้อยละ	

4	นักลงทุนชาวต่างชาติยังคงให้ความสนใจลงทุนอสังหาฯ	ในไทย	2)	การ

เช่าส�านักงาน	ศูนย์การค้า	และโรงแรมปรับตัวสูงขึ้น	จากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว

ขึ้น	และนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น	3)	การเร่งลงทุนในโครงการพัฒนาพื้นที่

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	(EEC)	ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ลงทุนเข้ามา

ลงทุนในเมืองไทยจ�านวนมาก	ยิ่งตอกย�้าว่า	ภาพอสังหาฯ	ไทยยังคงน่าสนใจ	

โดยผลตอบแทนจากอัตราเงินปันผลจากกองทุนอสังหาฯ	ในไทยเฉลี่ยอยู่ที่	

5.82%	(ณ	วันที่	2	ก.ค	61,	Bloomberg)	ซึ่งยังสูงกว่าอัตราผลตอบแทน	

จากพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ	5	ปี	ที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ	2.12%	

(ณ	วันที่	2	ก.ค.	61,	Thai	BMA)	

	 นอกจาก	กองทุนอสังหาฯ	ในไทยจะน่าสนใจแล้ว	ส�าหรับในภูมิภาค

เอเชียแปซิฟิกก็ยังคงน่าลงทุนอยู่	เพราะอัตราเงินปันผลในตลาดอสังหาฯ	

เอเชียยังคงอยู่ในระดับสูง	(Dividend	Yield)	อยู่ที่	4.63%	(ณ	วันที่	2	ก.ค	

61,	Bloomberg)	และภูมิภาคเอเชียถือเป็นตลาดเกิดใหม่และมีขนาดเล็ก	

ท�าให้มีโอกาสเติบโตได้สูงกว่าภูมิภาคอื่นๆ	แม้อาจจะได้รับผลกระทบจากขึ้น

ดอกเบี้ยของเฟดอยู่บ้างก็ตาม	

	 โดยปัจจุบัน	บลจ.ธนชาต	มีกองทุนที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อยู่	3	

กองทุน	คือ	1)	กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์	(T-Property)	

ซึ่งลงทุนในอสังหาฯในไทย	2)	กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้	แอนด์	

อินฟรา-สตรัคเจอร์	เฟล็กซิเบิล	(T-PropInfraFlex)	ซึ่งลงทุนในอสังหาฯใน

ไทย	และ	3)	กองทุนเปิดธนชาตเอเชี่ยนพร็อพเพอร์ตี้	(T-AsianProp)	ซึ่งลง

ทุนในอสังหาฯ	เอเชียแปซิฟิก	โดยบริษัทได้จ่ายปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน

พร้อมกันทั้ง	3	กองทุน	ในวันที่	29	มิถุนายน	2561	

	 ส�าหรับ	กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์	(T-Property)	

ปิดสมุดไปแล้วในวันที่	15	มิถุนายน	61	และจ่ายปันผลเป็นครั้งที่	13	ในวัน

ที่	29	มิถุนายน	61	ในอัตรา	0.1125	บาทต่อหน่วย	ซึ่งที่ผ่านมาก็จ่ายอย่าง

ต่อเนื่องในอัตราประมาณ	0.1-0.125	บาทต่อหน่วย	ส่วนกองทุนเปิดธนชาต

พร็อพเพอร์ตี้	แอนด์	อินฟราสตรัคเจอร์	เฟล็กซิเบิล		(T-PropInfraFlex)	ก็

ปิดสมุดไปแล้วในวันที่	15	มิถุนายน	61	เช่นกัน	และจ่ายปันผลเป็นครั้งที่	9	

ในวันที่	29	มิถุนายน	61		ในอัตรา	0.1125	บาทต่อหน่วย	โดยอัตราเฉลี่ยที่

ผ่านมาจ่ายที่	0.1	บาทต่อหน่วย	และกองทุนเปิดธนชาตเอเชี่ยน	พร็อพเพอร์

ตี้	(T-AsianProp)	ได้ปิดสมุดไปแล้วในวันที่	15	มิถุนายน	61	และจ่ายในวัน

ที่	29	มิถุนายน	61	ซึ่งเป็นการจ่ายปันผลเป็นครั้งที่	3	ในอัตรา	0.25	บาทต่อ

หน่วย	เท่ากับอัตราเฉลี่ยที่ผ่านมาทุกครั้ง
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	 แม่มดน้อย	ภาคพิสดาร	SET	เหนือ	1,600	จุด	ได้อีกครั้ง	1626	ก็ยังเป็นจุด	วัด
อก	วัดใจ	ไหวหรือไม่	ขึ้นอยู่กับก�าลังใจ	ก�าลังทรัพย์	ในการเล่นรอบนี้	โลกตลาดหุ้น
ไทย	เอาแน่เอานอนไม่ได้	ตัวแปรอย่างสงครามการค้าโลกสหรัฐ-จีน				ราคาน�้ามัน
ในตลาดโลก	ยังเป็นสิ่งจับตามอง	รวมทั้งอัตราแลกเปลี่ยน	ยังไง	แม่มดน้อย	ขอเป็น
ก�าลังใจให้ชาวหุ้นและหมูป่า	13	ชีวิต	คงจะได้ออกจากถ�้าเร็วๆวันนี้	หลังเจอหมูป่า	13	
ชีวิต	ในถ�้าหลวง	
	 วานนี้ดัชนีตลาดปิดที่ระดับ	1,626.62	จุด	เพิ่มขึ้น	19.35	จุด	หรือ	1.20%	
มูลค่าการซื้อขาย	58,567.28	ล้านบาท	สรุปสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ	4,453.27	
ล้านบาท	บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ	988.63	ล้านบาท	นักลงทุนต่างประเทศ
ขายสุทธิ	3,288.47		ล้านบาท	นักลงทุนทั่วไปในประเทศขายสุทธิ		176.16	ล้าน
บาท	
	 ภาพรวมตลาดหุ้นไทย	ปิดบวกสะใจ	แต่หุ้น	SUPER	ไม่เหมือนใคร	ลากไป
ไกล	0.88	บาท	พอหลุด	0.80	หลุด	0.75	วงแตก	ราคากลิ้งลงลึกแตะ	0.68	บาท	
ปิดตลาด	ราคาหุ้น	SUPER	ยืน	0.74	บาทลดลง	0.07	บาท	คิดเป็น	8.64%	วันนี้	
ใครอยากซิ่งหุ้น	SUPER	แม่มดน้อย	ขอไม่ขัด	เทรดหุ้นตัวนี้	ต้องใจ	สถานเดียวจร้า
	 นู๋ธิญาดา	ควรสถาพร	เอ็มดี	ABM	ยังคงมั่นใจผลงานปี	61	ดีกว่าปีก่อน	
หลังตลาดส่งออกโต	-ครึ่งปีหลังเข้าไฮซีซั่น	เล็งรับผลบวกบาทอ่อน	พร้อมมอง
สงครมการค้าสหรัฐฯ-จีนไม่กระทบ	เหตุไมใช่ตลาดหลักและลุยลงทุนขยายพื้นที่เก็บ
รวบรวมกะลาปาล์มเพิ่มเติมในประเทศอินโดนีเซีย	และมาเลเซีย	รวมถึงลงทุนจัดตั้ง

โรงงานผลิตไม้สับ	และโรงงานผลิตชีว
มวลอัดแท่งใน	จังหวัดสุราษฎร์ธานี			
ส่วนเหตุการณ์ไฟไหม้สินค้าประเภท
กะลาปาล์มบางส่วนที่คลังสินค้า	
Bintulu	ของบริษัทย่อยในประเทศ
มาเลเซียว่า	บริษัทย่อยได้รับเงินค่า
เคลมประกันตามความคุ้มครองที่ได้ท�า
ประกันไว้แล้วทั้งหมด
	 ทั่น	ปิยะ	นายใหญ่	ATP30 
คาดผลงาน	2H/61	โตกว่า	1H/61	เหตุ

วันหยุดน้อย-ลูกค้าเพิ่ม	งานนี้ทั้งปีรายได้โต	20%	ตามเป้า	-	อัตราก�าไรสุทธิเติบโต

ไม่ต�่ากว่า	10%	ของรายได้	ย�้าปีนี้ใช้งบลงทุนกว่า	150	ลบ.	เพิ่มจ�านวนรถรับส่ง	ระบุ

อยู่ระหว่างศึกษาธุรกิจการขนส่งด้วยรถบัส	ในด้านการท่องเที่ยว

 บลจ.ธนชาต	เดินหน้าจ่ายปันผล	3	กองทุนอสังหาริมทรัพย์ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ	เชื่อเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย	ยังไม่กระทบกับอสังหาฯไทย	

เพราะราคารับข่าวไปมากแล้ว	แนะเป็นโอกาสลงทุน	สร้างรายได้สม�่าเสมอ	ชี้	ภาพอ

สังหาฯ	ไทยยังคงน่าสนใจ	โดยผลตอบแทนจากอัตราเงินปันผลจากกองทุนอสังหาฯ	

ในไทยเฉลี่ยอยู่ที่	5.82%

	 ยิ้มหน้าบาน!!	ส�าหรับ	“เนส”	บรรณรงค์	พิชญากร	เอ็มดีสุดแอคทีฟแห่ง

หลักทรัพย์บัวหลวง	เมื่อลูกค้ามากันแน่นแบบเต็มทุกที่นั่งในงานสัมมนา

เอ็กซ์คลูชีฟประจ�าปี	“BLStalk2018”	ทอล์คโชว์อารมณ์ดีด้านการลงทุน	ที่ปีนี้มา

ในตอน	“เทคนิค	ร.ว.ย.ทันใจ”	โดยขนทีมกูรูชุดใหญ่มาแนะน�าเทคนิคและเครื่องมือ

ให้สามารถ	“รอบรู้	วิเคราะห์	แยกแยะ”	เรื่องการลงทุนได้แบบทันใจ	ที่หอประชุม	

ศ.สังเวียน	ตลาดหลักทรัพย์ฯ...แอบได้ข้อมูลผลส�ารวจหลังงานมาว่า	ลูกค้าพอใจ

มาก!	ใครสนใจดูย้อนหลัง	ตามกันไปได้ที่	www.facebook.com/bualuangsec	

	 เร็วๆ	นี้	บมจ.	ไรมอน	แลนด์	(RML)	เตรียมขนทัพผู้บริหารคนขยัน	น�าโดย	

“เอเดรียน	ลี”	เดินสายโรดโชว์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	อัพเดทข้อมูลการด�าเนิน

ธุรกิจและความคืบหน้าการเปิดโครงการอสังหาริมทรัพย์	เพื่อเป้าหมายผลักดันราย

ได้ให้ขึ้นแท่นแตะ	10,000-12,000	ล้านบาท	ภายใน	5	ปีข้างหน้า	ส่วนร้านอาหาร

บ้านหญิงและดิงค์	ดิงค์	(Dink	Dink)	ในสิงคโปร์	ก็ขายดิบขายดีเป็นเทน�้าเทท่า	แฟน

คลับมิตรรัก	RML	เห็นแบบนี้แล้ว	ชื่นใจ!!	จริงจริ๊ง			

	 	ปิดงบ	ปิดรอบบัญชี	ไตรมาส	2/61	ไปแล้ว	ทั่นไตรสรณ์	วรญาณโกศล	

เอ็มดี	SPVI	มั่นใจผลงาน	2H/61	โตกว่า	1H/61	-แย้ม	Q2/61	โตสวย	เหตุ	Ipad	-	
Apple	watch	หนุน	เล็งเตรียมขยายสาขา	AIS	TELEWIZ	เพิ่มหวังเพิ่มรายได้จากมือ

ถือแบรนด์อื่น

	 APM	FA	บมจ.	นอร์ทอีส	รับเบอร์	(NER)	ยื่นไฟลิ่งต่อส�านักงาน	ก.ล.ต.	

และยื่นค�าขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย	(SET)	แม่มดน้อย	นับวัน	นับคืนแล้วเวลาตกฟาก	น่าปลาย

ไตรมาส3หรือไตรมาส	4	ปีนี้	....นอร์ทอีส	รับเบอร์	ด�าเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและ

จ�าหน่ายยางแผ่นรมควัน	(Ribbed	Smoked	Sheet	:	RSS)	ยางแท่ง	(Standard	

Thai	Rubber:	STR)	และยางคอมปาวด์	(Mixtures	Rubber)	เพื่อจ�าหน่ายให้กับผู้

ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์	รวมไปถึงกลุ่มผู้ค้าคนกลางทั้งในและต่างประเทศ	เช่น	

จีน	สิงคโปร์	และมาเลเซีย	

ก�าลัง

บล.ทิสโก้	: LPN	แนะน�า	ถือ	ราคาพื้นฐาน	ที่	13.30	บ.

บล.ทิสโก้	:	COM7	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	20.50	บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส	: PRIN แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	1.78	บ.	

บล.ฟิลลิป	:	VGI	แนะน�า	ทยอยซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	8.15	บ.

บล.เออีซี	:	HMPRO	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	15.80	บ.	

บล.เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	:	LPN	แนะน�า	ซื้อเก็งก�าไร	ราคาพื้นฐาน	ที่	12.20	บ.	
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บอร์ด	MGT	ไฟเขียว	ต้ังบ.ย่อย	"เมกาเคมพลัส"	รุกน�าเข้าและจัดจ�าหน่ายเคมีภัณฑ์ประเภทเอทานอล

RP	ขอสู้ประเด็นข้อเท็จจริง-ข้อกฎหมาย	หลังได้รับเอกสารคดีฟ้องร้องจากเหตุการณ์เรือเฟอร์ร่ีเกยต้ืน

1.

3.

	 นายวิทยา	อินาลา	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	เมกาเคม	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	MGT	เปิดเผยว่า	จากการประชุมคณะกรรมการ	

ครั้งที่	2/2561	เมื่อวันที่	11	พฤษภาคม	2561	ของบริษัท	เมกาเคม	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)	ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ	จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ขึ้น

เพื่อรับโอนกิจการทั้งหมด	(Entire	Business	Tranfer)	ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์	หนี้สิน	สัญญาต่างๆ	ลูกจ้าง	ใบอนุญาต	และสิทธิต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการ

ประกอบกิจการจากบริษัท	ซี.เอ็ม.เจ.	แองเคอร์	จ�ากัด	และรับโอนที่ดินอันเป็นที่ตั้งสถานประกอบการจากนายพิชาญ	มหาชนก	นั้น	บริษัทได้ด�าเนินการจัด

ตั้งบริษัทย่อยใหม่เรียบร้อยแล้ว	ชื่อว่า	บริษัท	เมกาเคมพลัส	จ�ากัด	ซึ่งประกอบกิจการน�าเข้าและจัดจ�าหน่ายเคมีภัณฑ์ประเภทเอทานอล	มีทุนจดทะเบียน	

155,000,000	บาท	แบ่งออกเป็น	1,550,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	100	บาท	โดยบริษัท	เมกาเคม	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)	จ�านวน	80%	นายพิชาญ	

มหาชนก	จ�านวน	18%	และนางสาวสุมณฑา	อู่บูรณกุล	จ�านวน	2%

	 นายอภิชาติ	ชโยภาส	กรรมการผู้จักการ	บริษัท	ท่าเรือราชาเฟอร์รี่	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	RP	เปิดเผยว่า	ตามที่บริษัทฯได้เปิดเผยเรื่องอุบัติเหตุเรือ

เฟอร์รี่	(เรือราชา6)	ประสบอุบัติเหตุเรือเกยตื้น	เมื่อวันที่	3	พฤษภาคม	2560	ซึ่งส่งผลกระทบต่อแนวปะการังบางส่วน	บริเวณใกล้ท่าเรือท้องศาลา	

เกาะพะงัน	จังหวัดสุราษร์ธานี	ในหมายเหตุประกอบงบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560	ในหัวข้อ	33.	คดีฟ้องร้อง	ข้อ	33.3	นั้น

	 บริษัทฯขอแจ้งให้ทราบว่า	เมื่อวันที่	30	มิถุนายน	2561	บริษัทได้รับเอกสารคดีเกี่ยวกับการฟ้องร้องจากเหตุการณืเรือเฟอร์รี่เกยตื้น	โดยเป็นการฟ้อง

เรียกค่าเสียหายจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	เป็นจ�านวนเงินประมาณ	20	ล้านบาท	ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	2	ของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	ณ	วัน

ที่	31	มีนาคม	2561	ทั้งนี้	บริษัทฯจึงขอแจ้งให้ทราบว่า	คดีความดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้ในปัจจุบันและอนาคต	และบริษัทจะด�าเนินการต่อสู้ใน

ประเด็นข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต่อไป

	 นายวุธินันท์	สุวิมลพันธุ์ผู้จัดการอาวุโส	–	ธุรกิจร้านค้า	“เคทีซี”	หรือ	บริษัท	บัตรกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	ร่วมกับ	นายสมพลศิริ		เจริญมหาดไทย	–	

ผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการ	บริษัท	เดอะมอลล์กรุ๊ป	จ�ากัด	จัดโปรโมชั่นช้อปเครื่องใช้ไฟฟ้าที่แผนกเพาเวอร์	มอลล์	(POWER	MALL)พิเศษส�าหรับสมาชิกบัตร

เครดิตเคทีซีและบัตรสินเชื่อพร้อมใช้	“เคทีซี	พราว”	(KTC	PROUD)	รับบริการแบ่งช�าระ	KTC	FLEXI	0%	นานสูงสุด	10	เดือน	ส�าหรับสินค้าราคาตั้งแต่	

3,000	บาทขึ้นไป	พร้อมแลกรับส่วนลดสูงสุด	15%	ในวันศุกร์	–	วันอาทิตย์	หรือแลกรับส่วนลดสูงสุด	12%	ในวันจันทร์	–	วันพฤหัสบดี	เมื่อใช้คะแนน

สะสม	KTC	FOREVER	REWARDS	ตั้งแต่	1,000	คะแนนสูงสุดไม่เกินราคาสินค้า	ตั้งแต่วันที่	26	กุมภาพันธ์	–	31	ธันวาคม	2561	ณ	เพาเวอร์	มอลล์	ทุก

สาขาทั่วประเทศ

		 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	KTC	Phone	โทรศัพท์	02	123	5000	เว็บไซต์	www.ktc.co.thสมัครบัตรเครดิตได้ที่ศูนย์บริการสมาชิก	“เคทีซี	ทัช”	

ทุกสาขาทั่วประเทศ	หรือคลิกลิงค์เพื่อสมัครที่นี่:	http://bit.ly/2uPcS19

KTC	ชวนช้อปเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีเพาเวอร์	มอลล์แบ่งช�าระ	KTC	FLEXI	0%	
พร้อมรับส่วนลดสูงสุด	15%	ท้ังแผนก2.
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META	เน้ือหอม!	BSC	ขอร่วมทุนโรงไฟฟ้ามินบู	เตรียมรับทรัพย์กว่า	100	ลบ.

มนต์รัก	แสงศาสตรา	ซื้อหุ้น	RCI	เพ่ิมอีก	0.28%	รวมเป็น	5.14%

4.

6.

	 นายศุภศิษฏ์	โภคินจารุรัศมิ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.	เมตะ	คอร์ปอเรชั่น	(META)	เปิดเผยว่า	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	เมื่อวันที่	22	

มิถุนายน	2561	ว่าคณะกรรมการอนุมัติและเข้าท�าสัญญาให้ด�าเนินการจ�าหน่ายหุ้นสามัญที่บริษัทฯถืออยู่ในบริษัทย่อยสองบริษัท	คือ	บริษัท	วินเทจ	อีพีซี	

จ�ากัด	(“VEPC”)	จ�านวน	15%	ของหุ้นทั้งหมดที่ออกของ	VEPC	และจ�าหน่ายหุ้นสามัญที่บริษัทฯ	ถืออยู่ในบริษัท	วีทีอี	อินเตอร์เนชันแนล	คอนสตรัคชั่น	

จ�ากัด	(“VINTER”)	จ�านวน	15%	ของหุ้นทั้งหมดของ	VINTER	ให้กับบริษัท	Basic	Energy	Corporation	(“BSC”)	ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งใน

ประเทศฟิลิปปินส์	(The	Philippine	Stock	Exchange,	Inc.)	ประกอบกิจการเกี่ยวกับพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก

	 META	ได้เข้าเซ็นสัญญาข้อตกลงความเข้าใจ	หรือ	Term	Sheet	แบบ	Non-biding	กับ	BSC	เพื่อเข้าศึกษาการร่วมลงทุนในกิจการรับเหมาก่อสร้างโรง

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในจังหวัดมินบู	สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ผ่านบริษัทย่อยทั้งสองดังกล่าว	โดย	BSC	ได้วางเงินมัดจ�าให้แก่บริษัทฯ	ครบ

เมื่อปลายปีที่ผ่านมา	คิดเป็นจ�านวน	85,565,642.73	บาท

	 หากเจรจา	ท�าความตกลง	การลงนาม	และเงื่อนไขตามสัญญาซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์	บริษัทฯ	จะได้รับค่าตอบแทนจากรายการขายหุ้นคิดเป็นจ�านวน	

3,199,579.31	เหรียญสหรัฐ	หรือ	103,442,400	บาท	(อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทย	ณ	วันที่	14	มิถุนายน	2561)

	 "การจับมือเป็นพันธมิตรกับ	BSC	ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก	จะมีส่วนช่วยให้การด�าเนินงานเป็น

ไปด้วยความสะดวก	รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	รวมไปถึงโอกาสในการขยายงานในส่วนของงาน	Backlog	และ	EPC	ทั้งในตลาดอาเซี่ยนและญี่ปุ่นร่วมกัน

ต่อไปในอนาคตข้างหน้า"	นายศุภศิษฏ์	กล่าว

	 โดย	BSC	ได้มีการศึกษาโครงการมาเป็นอย่างดี	มีความมั่นใจ	และมุ่งมั่นที่จะร่วมพัฒนาโครงการไปกับ	META	ซึ่งมีแนวทางในการท�างานและจุดมุ่ง

หมายที่จะสร้างความส�าเร็จเหมือนกัน	เราจึงศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท�างานต่อกัน	อันจะส่งผลให้งานที่เราท�ามีศักยภาพ	และมั่นใจได้ว่า

โครงการของเราจะประสบความส�าเร็จเกินร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างแน่นอน

	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์		(ก.ล.ต.)	ได้รับแบบรายงานการได้มา	หุ้นของบมจ.	โรแยล	ซีรามิค	อุตสาหกรรม

(listed)	โดย	นาย	มนต์รัก	แสงศาสตราซึ่งเป็นการได้มา	เมื่อวันที่	28/06/2561	จ�านวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น	0.28%	ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ

กิจการจ�านวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น	5.14%	ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ	

	 นายฉัตรณงค์	ฉัตรภูมิ	กรรมการอิสระ	บริษัท	อินเตอร์	ฟาร์อีสท์	เอ็นเนอร์ยี่	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	IFEC	เปิดเผยว่า	ตามที่	เมื่อวันที่	26	

มิถุนายน	2561	บริษัทฯได้ก�าหนดเวลาให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริษัท	ภายในวันที่	3	กรกฎาคม	2561	เวลา	

16.30	น.	ภายใต้เงื่อนไขและกติกาที่ก�าหนดไว้แล้วนั้นเนื่องจาก	กรรมการอิสระของบริษัทฯ	2	คน	คือ	พลตรีบุญเลิศ	แจ้งนพรัตน์	และนายฉัตรณรงค์	

ฉัตรภูติ	ยังไม่ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายจัดการของบริษัทฯ	ในการเตรียมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นแต่ประการใดทั้งสิ้น	ดังนั้น	ขณะที่รอการแก้ไขปัญหาและ

อุปสรรคต่างๆ	ที่เกิดขึ้น	กรรมการบริษัทสองคนดังกล่าวจึงเห็นควรที่จะขยายเวลาให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ

บริษัท	ภายในวันพฤหัส	ที่	26	กรกฎาาคม	2561	เวลา	16.30	น.	ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขและกติกาตามที่บริษัทฯได้เคยแจ้งให้ทราบไว้ก่อนหน้านี้แล้ว

	 ทั้งนี้จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะใช้สิทธินั้น	ขอให้ท่านน�าเอกสารหลักฐานต่างๆตามที่ก�าหนดไว้มาส่งยัง	พลตรีบุญเลิศ	แจ้งนพรัตน์	ณ	

ส�านักงานของบริษัทฯ	เลขที่	33/4	อาคารเดอะไนน์	ทาวเวอร์	ชั้น	29	ถนนพระราม9	แขวงห้วยขวาง	เขตห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	10310	ภายในวันพฤหัสบดี	

ที่	26	กรกฎาคม	2561	เวลา	16.30	น.	เพื่อที่คณะกรรมการบริษัทฯ	จะได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและพิจารณาก�าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ผือหุ้นเพื่อ

เลือกตั้งกรรมการต่อไป

IFEC	ยืดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท	เป็น	26	ก.ค.น้ี5.
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ดร.ภวัฒน์	วิทูรปกรณ์	(กลาง)	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	พร้อมด้วยคณะ

ผู้บริหาร	บริษัท	อีสเทิร์นโพลีเมอร์	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	EPG	ถ่าย

ภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับกลุ่มนักลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์	เคที	ซีมิโก้	

จ�ากัด	ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการ	พร้อมให้ข้อมูลแผนการด�าเนินงานของ

บริษัทปี	61/62	ณ	อาคารส�านักงาน	EPG	บางนา-ตราด	เมื่อเร็วๆ	นี้

ดร.กอบศักดิ์	ภูตระกูล	รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี	เป็นประธาน

เปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล	

พ.ศ.	....	จัดโดย	ส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	(องค์การมหาชน)	หรือ	

DGA	ร่วมกับ	ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	(ส�านักงาน	

ก.พ.ร.)	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	เพื่อรวมรวมข้อเสนอแนะ

และข้อคิดเห็นต่างๆ	ไปประกอบการปรับปรุงเนื้อหาของพระราชบัญญัติ

ว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัลให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์	เตรียมพร้อมน�าเสนอร่าง

พระราชบัญญัติต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป	โดยงานดังกล่าวได้รับ

ความร่วมมืออย่างล้นหลามจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ	ภาคเอกชน	และผู้ที่

สนใจ	เมื่อวันที่	18	มิถุนายน	2561	ณ	โรงแรมเบอร์เคลีย์	กรุงเทพมหานคร

EPG	เปิดบ้านต้อนรับกลุ่มนักลงทุนเยี่ยมชมกิจการ	

พร้อมโชว์แผนธุรกิจปี	61/62 DGA	จัดประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความเห็น
เดินหน้าร่าง	พรบ.รัฐบาลดิจิทัลฯ

1. 2.
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Bike	STYLE	and	Run	ร่วมกับ	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	จัดกิจกรรม

ปั่นจักรยาน	Vintage	Ride	ณ	เมืองมัลลิกา	ร.ศ.	124	งานนี้ได้รับเกียรติ

จาก	คุณวิศรุต	อินแหยม	ผู้อ�านวยการ	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	

(ททท.)	ส�านักงานกาญจนบุรี	(กลาง)	คุณชัยวิทย์	เผื่อนอุดม	หัวหน้างาน

แผนปฏิบัติการตลาดภาคกลาง	(ซ้าย)	คุณพลศักดิ์	ประกอบ	เจ้าของเมือง

มัลลิกา	(ขวา)	ให้เกียรติเปิดงานปั่นย้อนยุคที่บริเวณหน้าเมือง	งานนี้เรียก

ว่ารวมพลท่านชาย	แม่หญิง	ออเจ้า	นุ่งโจม	ห่มสไบ	ขี่ไปกับรถถีบคู่ใจ	เลาะ

ไปในถิ่นแคว้นโบราณ	ส�าราญใจ	เที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี	พร้อมทีมอารักขา	

ทีมพยาบาล	ระยะทางปั่นชิลล์ๆ	แบบท่องเที่ยว	45	กม.	อย่างสนุกสนาน

ท่ามกลางบรรยากาศสองข้างทางที่เต็มไปด้วยธรรมชาติกับโอโซนบริสุทธิ์	

เมื่อวันอาทิตย์ที่	17	มิถุนายน	2561

นายอภิชาติ	ชโยภาส	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ท่าเรือราชาเฟอร์รี่	

จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	RP	(ที่	2	จากซ้าย)	น�าทีมงาน	ร่วมออกบูธใน

งาน	mai	FORUM	2018	มหกรรมรวมพลังคน	mai	ครั้งที่	5	ซึ่งจัดโดย

ตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ	ภายใต้ธีม	3S	ได้แก่	SMEs,	Startup	และ	

Social	Enterprise	(SE)	เพื่อให้ข้อมูลกับผู้ลงทุนถึงศักยภาพและโอกาส

การเติบโตทางธุรกิจ	พร้อมน�าเสนอแพ็คเกจท่องเที่ยวราคาพิเศษให้กับนัก

ลงทุนที่เข้าร่วมงาน	ณ	บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์	ชั้น	22	โรงแรมเซ็น

ทารา	แกรนด์	แอท	เซ็นทรัลเวิลด์	เมื่อเร็วๆ	นี้		

Bike	STYLE	and	Run	จับมือ	ททท.	จัด	Vintage	

Ride	ปั่นย้อนยุค	กาญจนบุรี

RP	ร่วมออกบูธงาน	mai	FORUM	2018	มหกรรม
รวมพลังคน	mai	ครั้งที่	5

3.
4.
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